

THE **V**ERTICAL

by MITSUBISHI ELEVATOR (THAILAND)



 ลิฟต์โดยสาร
มีบทบาทสำคัญ
ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?



www.MitsubishiElevator.co.th



Mitsubishi Elevator Thailand



Mitsubishi_Elevator_Thailand

OR CODE WEBSITE



SCAN NOW!!!



ลิฟต์โดยสาร

มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราอย่างไร

ลิฟต์โดยสารเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่พบได้ทั่วไปในอาคารสูง, ศูนย์การค้า, สำนักงาน, โรงพยาบาล และตามสถานที่ต่างๆ ลิฟต์ช่วยให้เราช่วยให้การเดินทางระหว่างชั้นเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่อาคาร รองรับการใช้งานของผู้คนจำนวนมาก และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว ด้วยเหตุนี้ลิฟต์จึงมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราในหลายๆ ด้าน ดังนี้

1

เพิ่มความสะดวกสบาย

ลิฟต์ช่วยให้การเคลื่อนย้ายระหว่างชั้นในอาคารสูงเป็นเรื่องง่าย สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา

2

ความปลอดภัย

ลิฟต์ในปัจจุบันมีระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย เช่น ระบบหยุดฉุกเฉิน และระบบตรวจสอบการทำงาน, เซ็นเซอร์กันประตูหนี, ระบบไฟสำรองของลิฟต์กรณีเกิดเหตุขัดข้อง หรือไฟฟ้าดับกะทันหัน ทำให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ไร้กังวลขณะใช้งาน

3

ช่วยประหยัดพื้นที่

ลิฟต์ทำให้การก่อสร้างอาคารสูงเป็นไปได้ ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น

4

การใช้งานสำหรับผู้มีข้อจำกัด

สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ลิฟต์เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงทุกชั้นของอาคารได้อย่างสะดวก

5

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ในอาคารสำนักงาน ลิฟต์ช่วยให้พนักงานสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างชั้นได้อย่างรวดเร็ว ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น



เมื่อลิฟต์มีความสำคัญกับในชีวิตประจำวัน การบำรุงรักษาลิฟต์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะหากลิฟต์ไม่มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม อาจเกิดผลกระทบหลายประการต่อชีวิตประจำวันของเราได้ ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับการบำรุงดูแลรักษาเพื่อความปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ วัน

ความสำคัญของการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร

ด้านความปลอดภัย

ลิฟต์ที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การหยุดทำงานกลางคัน ประตูไม่ปิดสนิท หรือ ระบบเบรกไม่ทำงาน การตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญต่อความปลอดภัยในการใช้งาน

ด้านพลังงานการใช้งาน

ลิฟต์ที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาอาจใช้พลังงานมากขึ้น เนื่องจากระบบต่างๆ อาจทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ การบำรุงรักษาลิฟต์อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ลิฟต์ทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา



ด้านประสิทธิภาพการทำงาน

ลิฟต์อาจทำงานไม่เสถียร เช่น การเคลื่อนที่ไม่ราบรื่น หรือ การหยุดที่ชั้นไม่ตรงตามที่คาดหมาย



ด้านค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

การไม่บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมออาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงในการซ่อมแซมแซม



ด้านอายุการใช้งาน

ลิฟต์ที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม จะมีการใช้งานสั้นลง เนื่องจากการสึกหรอและการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วน



อายุการใช้งาน และการบำรุงรักษาลิฟต์

ในส่วนของอายุการใช้งานของลิฟต์ มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ 10-25 ปี ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น คุณภาพของวัสดุ การบำรุงรักษา และการใช้งาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สิ่งสำคัญที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของลิฟต์ได้คือการตรวจสอบและซ่อมแซมชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือเสียหาย จะช่วยให้ลิฟต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น

อะไหล่ ลิฟต์โดยสาร

หลายท่านอาจสงสัยว่า การใช้อะไหล่ที่ไม่ตรงกับยี่ห้อ หรือรุ่นของลิฟต์จะส่งผลกระทบต่อลิฟต์หรือไม่? ซึ่งจะขออธิบายในส่วนนี้ว่าการใช้อะไหล่ที่ไม่ตรงกับยี่ห้อหรือรุ่นของลิฟต์ อาจทำให้เกิดผลกระทบหลายประการ ดังนี้



ด้านความปลอดภัย: ความปลอดภัยลดลงเพราะอะไหล่ที่ไม่ตรงรุ่นอาจไม่สามารถทำงานร่วมกับระบบของลิฟต์ได้อย่างถูกต้องทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ลิฟต์หยุดทำงานกลางคันหรือประตูทำงานไม่ปกติ



ด้านประสิทธิภาพการทำงาน: อะไหล่ที่ไม่ตรงรุ่นอาจทำให้ลิฟต์ทำงานไม่เสถียร เช่น การเคลื่อนที่ไม่ราบรื่น หรือการหยุดที่ชั้นไม่ตรงตามที่คาดหมาย



การสึกหรอของชิ้นส่วนอื่นๆ: อะไหล่ที่ไม่ตรงรุ่นอาจทำให้ชิ้นส่วนอื่นๆ ของลิฟต์สึกหรอเร็วขึ้น เนื่องจากการทำงานที่ไม่เข้ากัน



ด้านค่าใช้จ่าย: การใช้อะไหล่ที่ไม่ตรงรุ่นอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการซ่อมแซม



การรับประกัน: การใช้อะไหล่ที่ไม่ตรงรุ่นอาจทำให้การรับประกันของลิฟต์สิ้นสุดลง เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ผลิต



ดังนั้นการใช้อะไหล่ที่ตรงรุ่นและได้รับการรับรองจากผู้ผลิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ลิฟต์ทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด



กิจกรรมเพื่อสังคม

อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด ปีที่ 15



บริษัท มิทซูบิชิ อีเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายคึกคิยะ ภาวะบวตะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา และคณะอาจารย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (INDA) ได้ดำเนินการส่งมอบอาคารห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ ให้กับ โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง จ.สกลนคร

อีกทั้งยังได้ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่า มอบอุปกรณ์การเรียน และได้มีการติดตั้งโซล่าเซลล์ให้กับอาคารแห่งใหม่ นี้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังร่วมกันปลูกต้นไม้ให้กับโรงเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ **"One Lift You Need, One Seed We Plant"**

“มิทซูบิชิ อีเลเวเตอร์”

เปิดศูนย์บริการแห่งใหม่ ในเชียงใหม่



บริษัท มิทซูบิชิ อีเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดศูนย์บริการแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับการเติบโตของธุรกิจในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญ การขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสูงที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้งานลิฟต์และบันไดเลื่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายคึกคิยะ ภาวะบวตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ กล่าวว่า **“ด้วยจำนวนลิฟต์ในสัญญาณบริการ และทีมช่างที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาคเหนือ จึงต้องย้ายศูนย์บริการมายังสถานที่ใหม่ที่ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จำนวนลิฟต์ที่มีมากขึ้นนี้ทำให้เราต้องให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าลูกค้าโครงการใหญ่อื่นๆ”**

ที่ตั้งศูนย์บริการใหม่ บริษัท มิทซูบิชิ อีเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (MET) สาขาเชียงใหม่ : เลขที่ 418/9 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 053-287-101, 053-287-102

Announcement of Branch Replacement



BRANCH OF MITSUBISHI ELEVATOR (THAILAND) CO., LTD.
 ភ្នំពេញ: ផ្នែកលក់ និងសេវា (Sales & Service) ខ្នងផ្លូវលេខ ៤១៨/៩
 ផ្លូវលេខ ៤១៨/៩ ភ្នំពេញ ខ្ពស់ (South Bldg) / ផ្លូវលេខ ៤១៨/៩
 Street: Road No. 418/9, Phnom Penh, Cambodia
 Tel: +855 12 855 739

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัท มิทซูบิชิ อีเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ลิฟต์และบันไดเลื่อนของแบรนด์ “มิทซูบิชิ อิเล็กทริก” สำหรับโครงการอันทรงเกียรติของท่านเป็นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป ทีมงานจัดจำหน่ายลิฟต์โดยสารและบันไดเลื่อนอย่างเป็นทางการของแบรนด์ “มิทซูบิชิ อิเล็กทริก” สาขาในประเทศไทย พยายามจากเดิมคือ บริษัท MC Lift & Solutions Co., Ltd. (“MCLS”) จะเปลี่ยนมาเป็น บริษัท มิทซูบิชิ อีเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. (“MET”) การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในทุกๆ ด้าน

โปรดนับใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา MET ยังมุ่งมั่นในการส่งมอบมาตรฐานความปลอดภัย คุณภาพ และการบริการสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับการบริการที่ดียิ่งขึ้นที่ตรงตามความต้องการของท่าน

บริษัทฯ ขอขอพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการท่านด้วยความเป็นเลิศและทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตสืบเนื่องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
 Branch of Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd.

CONTACT INFORMATION

Mr. Nattawut Cherygit, Branch Chief Operating Officer
 +855 23 977 175, +855 12 855 739
 Nattawut.c@bo-mitsubishielevator.com.kh

Mr. Eak Sotherith, Sale & Marketing Manager
 +855 12 855 440
 Eak Sotherith@bo-mitsubishielevator.com.kh

www.mitsubishielevator.co.th

